



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลิตร กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตามประกาศลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจ้างของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนทราบ และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลิตร กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ดังนี้

๑. ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๒. การตัดสินราคาในการทำสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลฯ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกจะพิจารณายกเลิกการประมูลฯ และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ที่จ้างงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

๔. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประมูลฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งลูกนก มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ เล้าอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก